

The Baptist Tabernacle of Los Angeles

1329 South Hope Street, L.A. Civic Center

Mailing Address:
P. O. Box 15308
Los Angeles, CA 90015
Phone: (213) 744-9999

E-mail: rhymerjr@sbcglobal.net
www.sermonsfortheworld.com
www.baptisttabernacle.com



Dr. R. L. Hymers, Jr.
Senior Pastor
Dr. Christopher L. Cagan
Associate Pastor

ธันวาคม, 2018

สวัสดีเพื่อน ๆ :

หนังสือ "Against All Fears" เป็นเรื่องราวชีวิตของผมซึ่งตีพิมพ์ในเดือนเมษายนของปีนี้ บุคคลที่ยกย่องหนังสือของผมคือ ดร. บ็อบ ไจนส์ ที่สามผู้ซึ่งกล่าวว่าผมเป็น "ศาสตราจารย์แห่งพันธสัญญาเดิม" ดร. บิล มอนโร ผู้อำนวยการสองครั้งของ BBFI กล่าวว่า "โฮเมอร์ส เป็นดาเนียลยุคใหม่" และ ดร. เฮอริเบิร์ต ลิงส์ ลูกชายของพระเจ้า ดร. จอห์น ลิงส์ และเป็นผู้บัญชาการของ Rawlings มูลนิธิเรียกผมว่าเป็น "อเมริกันดั้งเดิม! มีวิสัยทัศน์! ชีวิตของท่านนั้นแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะสร้างความแตกต่าง... เพราะเหตุเพื่อพระคริสต์" นักประกาศ ดอน บอย กล่าวไว้ว่า "ทุกคนต้องอ่านไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม" โฮเมอร์ส เป็นตัวอย่างสำหรับทุกคน ... เรื่องราวของท่านนั้นเป็นที่ต้องการของชั่วโมงนี้ - ความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น และนิสัย" ตอนที่ผมได้อินคริสเตียนที่มีชื่อเสียงเหล่านี้พูดเกี่ยวกับผมแบบนั้น บางครั้งผมก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ผมมักจะสงสัยว่า "ผมกลายเป็นคนเช่นนี้ได้อย่างไร?" ในช่วงเริ่มต้นของการรับใช้ของผมนั้น หรือแม้กระทั่งก่อนที่ผมจะถูกเรียกให้รับ มีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้กับผม

"ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า" (ฟิลิปปี 4:13)

เป็นเวลาเกือบ 61 ปีที่ผมได้ค้นพบว่าพระสัญญานี้เป็นจริง ในชีวิตของผมนั้น ผมได้เผชิญหน้ากับความท้าทายและการทดลองมากมาย แต่ผมเอาชนะทุกครั้งเพราะผมพึ่งพาพระเยซูคริสต์เท่านั้น เนื่องจากพระเยซูคริสต์ทรงเอาชนะอุปสรรคที่ไม่น่าเชื่อและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านทั่วโลก ผมชนะการต่อสู้ทุกครั้งเพราะผมพึ่งพาพระเยซูคริสต์เท่านั้น นี่เป็นเพียงตัวอย่างของการต่อสู้ "ที่ยิ่งใหญ่" เท่านั้น มีการต่อสู้เพื่อพระคัมภีร์ นั่นคือผมต้องยืนหยัดต่อสู้กับคำสอนเท็จในพระคริสตธรรมที่ผมไปศึกษา ผมชนะการต่อสู้ครั้งนี้ เพราะผมพึ่งพาอาศัยพระคริสต์เท่านั้น จากนั้นก็มีการสู้รบต่อสู้กับภาพยนตร์เรื่อง "The Last Temptation of Christ" ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาว่าพระเยซูมีเพศสัมพันธ์กับ มารีย์ มากดารา ผมชนะการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยเพราะฉันพึ่งพาอาศัยพระคริสต์เท่านั้น ข้าพ "ปลอม" ในโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ประณามผมว่าเป็นคนต่อต้าน ผมชนะการต่อสู้ครั้งนี้เพราะผมพึ่งพาพระเยซูคริสต์และพระองค์ผู้เดียว จากนั้นก็ต่อสู้กับการทำแท้ง ศจ. จอห์น ชามูเอล คาแกน ผู้ช่วยของผมกล่าวว่า " ดร. โฮเมอร์ส นำสมาชิกคริสตจักรของท่านไปต่อสู้เพื่อปิดคลินิกทำแท้งสองแห่ง ท่านไม่หยุดจนกว่าคลินิกทั้งสองแห่งนี้จะถูกปิดอย่างถาวร " ผมยืนอยู่กับพระเยซูและเราได้รับชัยชนะในการต่อสู้เพราะเราขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์ และยังมี การต่อสู้ อวโรภพของเราด้วย คนชั่วและคนบาปได้พาสมาชิก 320 คนออกไปและทำให้เราเกือบจะสูญเสียอาคารโบสถ์ของเรา เราสามารถชนะสงครามครั้งนี้ได้เพราะ " ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า" ตอนที่ผมอยู่ในสงครามแห่งการต่อสู้เหล่านี้ ผมรู้ว่าอะไรจะถูกอะไรผิด และผมเองก็เลือกอยู่ฝ่ายที่ถูกและผมก็ชนะเพราะ "ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า"

ณ เวลานั้นมีนักเทศน์หลายคนพยายามที่จะสร้างคริสตจักรของเขาโดยการขโมยสมาชิกจากคริสตจักรอื่น ส่วนผมนั้นไม่เคยต้องทำอะไรอย่างนั้นเพราะผมนำผู้ที่ไม่เชื่อมารับเชื่อได้ ทำไม ? เพราะ " ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า" นั่นเป็นเหตุผล! นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้รับชัยชนะในการประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลก วันนี้มี 1.5 ล้านคนอ่านบทเทศน์ของผมในเว็บไซต์ของเราใน 221 ประเทศทั่วโลกและใน 40 ภาษา - เพราะ "ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า"

ศจ. จอห์น คาแกน กล่าวว่า " เราเรียนรู้ ดร. โฮเมอร์ส ด้วยประสบการณ์อันยาวนานว่ารากฐานที่สร้างชีวิตของพวกเขาคือแผนศิลา - พระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์"

ลูกชายของผม โรเบิร์ต กล่าวว่า "มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจของผม เพราะมันไม่คิดเหมือนคนทั่วไป ท่านเดินกับพระเจ้า " ผมได้ชัยชนะในการต่อสู้ทุกครั้ง ผมต่อสู้เพื่อเหตุผลหนึ่งเดียว - "ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า" นั่นคือเหตุผลที่เรามีคริสตจักรแห่งนี้

เว็บไซต์ของเรามีบทเทศน์กว่าเป็นร้อย ๆ จากต้นฉบับในสี่สิบภาษาที่

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

นั่นคือเหตุผลตอนที่ผมขอให้ผู้ที่ได้รับความทุกข์ขึ้น บรรดาคนเหล่านั้นมีเพียงสองคนเท่านั้นที่รับความรอดมาจากที่อื่น

เพื่อน ๆ ที่ซื่อสัตย์ของผม ดร. คริสโตเฟอร์ เอล คาแกน กล่าวว่า "ดร. ไฮเมอร์สคือนักต่อสู้ ผู้ผ่านความยากลำบากไป สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้คนที่พระเจ้าทรงสามารถช่วยคนเหล่านั้นด้วย"

ดร. เอดิ พูร์วันโต กล่าวว่า "ตอนที่พระเจ้าทรงอยู่ผ่านเรา ผู้คนจะไม่มีวันแพ้"

ดร. โรเบิร์ต เอล ซันเนอร์ "ผมขอบคุณและภูมิใจกับท่านผู้ยืนหยัดอยู่บนความจริง ในขณะที่มีการต่อสู้กันอยู่ โรเบิร์ต เลสลีย์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์ เป็นประเภทแบบอย่างคริสเตียน"

ดร. เคนท์ พิวล์พอท์ "ดร. ไฮเมอร์ส เป็นนักเทศน์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งเท่าที่พวกเราเคยได้ยินมา ในบรรดานักเทศน์ยุคเก่า เน้นให้ความสำคัญถึงพระเจ้าเสมอไป"

ดร. นีล วีเวอร์ กล่าวว่า "ดร. ไฮเมอร์ส เป็นคนที่กล้าหาญคนหนึ่งที่มีความเชื่อแข็งแกร่งและยินดีที่จะสู้กับความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง"

ดร. พิลโกบล กล่าวว่า ... ขอให้เราทำตามนักเทศน์ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ นั่นคือออกไปสู่โลกสมัยใหม่เพื่อต่อสู้เช่นเดียวกับท่านการต่อสู้ที่ดีของความเชื่อ คริสโตเฟอร์ เอล คาแกน กล่าวว่า "ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์ เป็นคนที่ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เป็นไม่ได้ - กับความกลัวทั้งหมด! ผมรู้เพราะผมทำงานใกล้ชิดกับท่านมานานกว่า 40 ปีแล้ว"

คุณสามารถรับประวัติของได้จากหนังสือ "Against All Fears," ในราคา \$10.00. เขียนไปให้ ดร. ซี เอล คาแกน ที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, California 90015. อย่าลืมเขียนคำว่า "CHRISTMAS LETTER" ลงในเช็คของคุณแล้วจะได้รับส่วนลด \$10.00 ส่ง \$10.00 และรับหนังสือวีระประวัติของผม!

ผมจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงอวยพรคุณในช่วงคริสต์มาส ขอให้พระเจ้าเยซูคริสต์ได้รับการสรรเสริญ!

และขอให้พระองค์ทรงอวยพรคุณในปีใหม่ด้วยเช่นกัน!



อิลินา ภรรยาของ ดร. ไฮเมอร์ ลูกชาย โรเบิร์ต จินภรรยาของ โรเบิร์ต และลูกสาวสองคนของโรเบิร์ต ฮันนาและซารา

ในพระนามพระเยซู

R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., Th.D., Litt.D.
ฟิลิปปี 4:13



ครอบครัวของไฮเมอร์ส กับคุณนางไฮเมอร์ ฟรานซิสคาสโตรท์ แครโรไลนา มาจาก กัวเตมาลา เออร์วิน คิวลาร์และแอนดิว



ดร. และ นาง ไฮเมอร์สกับ ดร. เอลเมอร์ เอล เทานัส ผู้สอนอยู่ที่งานฟื้นฟูวันแรงงาน

เว็บไซต์ของเรามีบทเทศนาว่าเป็นร้อย ๆ จากต้นฉบับในสี่สิบภาษาที่

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM